

Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng

Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số (CDS), thời gian qua, ngành ngân hàng đã bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về chương trình CDS quốc gia cũng như các văn bản của tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về CDS, trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện nhằm tạo đòn bẩy cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của toàn ngành trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.



Việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành ngân hàng đã giúp Công ty TNHH May mặc V.J.One (xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng) thuận lợi hơn trong việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Ngân hàng số hỗ trợ khách hàng

Là khách hàng của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh, trước đây, để thực hiện các giao dịch với ngân hàng, chị Vũ Thị Thủy (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) đều phải đến trụ sở ngân hàng; nhưng từ tháng 1/2022, khi Chi nhánh triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank mobile banking trên thiết bị di động, chị Thủy đã có thể sử dụng các dịch vụ ngay trên điện thoại di động của mình mà không cần phải đến ngân hàng nữa. Chị chia sẻ: Việc triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank mobile banking trên thiết bị di động rất phù hợp và cần thiết. Thông qua ứng dụng tôi có thể thanh toán được tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chuyển tiền... một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Đối với Công ty TNHH May mặc V.J.One (xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng), việc đẩy mạnh CDS của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Techcombank Thái Bình) đã giúp Công ty rất nhiều trong quá trình sử

dụng dịch vụ thanh toán và trả lương cho người lao động. Ông Chris Lee, Giám đốc Công ty chia sẻ: Công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên may quần áo xuất khẩu sang Mỹ và Hàn Quốc nên dịch vụ thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối, trả lương cho người lao động của Công ty được Công ty sử dụng rất thường xuyên. Trong quá trình sử dụng các dịch vụ, chúng tôi rất hài lòng bởi ngoài sự tận tình hướng dẫn của cán bộ, nhân viên, thời gian qua ngân hàng cũng tích cực đổi mới công nghệ, chính vì thế các hoạt động thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối, trả lương cho người lao động của Công ty được thực hiện rất nhanh chóng, để đảm bảo giảm thiểu được thời gian giao dịch tại quầy. Ngoài dịch vụ thanh toán và trả lương cho người lao động, Công ty còn được Techcombank Thái Bình tạo điều kiện cho vay vốn duy trì và phát triển sản xuất, từ đó tạo việc làm ổn định cho 1.300 lao động với thu nhập trung bình từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Tạo đòn bẩy cho sự tăng trưởng

Hưởng ứng chiến lược CDS quốc gia và thực hiện

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là tiến tới phát triển một hệ thống ngân hàng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng tin học vào các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thanh toán. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình), CDS được xác định là khâu đột phá chiến lược, quyết định việc duy trì năng lực cạnh tranh nên Chi nhánh đã chú trọng thực hiện nhiều chính sách như: ưu đãi về phí khi khách hàng sử dụng và thực hiện các giao dịch trên kênh ngân hàng số; xây dựng nhiều lớp bảo vệ, sử dụng mã xác thực smart OTP, hard token nhằm bảo đảm an toàn trong mọi giao dịch từ ngân hàng số. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên cải tiến và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng số như: tháng 4/2020 triển

khai dịch vụ digibank đối với khách hàng cá nhân trên cơ sở hợp nhất nền tảng công nghệ của mobile banking và internet banking; năm 2021 phát triển dịch vụ ngân hàng số digibank đối với khách hàng doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ eKYC trong nhận diện khuôn mặt và giấy tờ định danh để mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng, đăng ký dịch vụ digibank trực tuyến, quét mã QR để thanh toán hóa đơn, quét mã QR để thực hiện giao dịch tại quầy ATM mà không cần sử dụng thẻ.

Còn với Techcombank Thái Bình, sau hơn 12 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh đơn vị đã tạo dựng được uy tín với khách hàng, được khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ. Ông Phạm Đức Dương, Giám đốc Techcombank Thái Bình cho biết: Với định hướng chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Chi nhánh luôn ưu tiên triển khai các dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, từ đó làm cho các giao dịch ngân hàng ngày càng trở nên đơn giản, dễ sử dụng, giảm thiểu thời gian xử lý cho khách hàng thông qua các

ứng dụng như F@st mobile dành cho khách hàng cá nhân, nền tảng cho vay thế hệ mới smart credit rút ngắn thời gian từ giai đoạn thu thập hồ sơ đến phê duyệt và giải ngân cho vay. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số thanh toán của Techcombank Thái Bình đạt gần 100 tỷ đồng, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 85%.

Không chỉ có các ngân hàng, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cũng tích cực CDS theo chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, ngành ngân hàng và của tỉnh. Là "Ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân", Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh luôn xác định việc áp dụng công nghệ hiện đại là giải pháp quan trọng tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm bán lẻ trên kênh số. Tháng 1/2022, Chi nhánh đã triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank mobile banking trên thiết bị di động tới khách hàng, cán bộ, nhân viên ngân hàng và các thành viên của quỹ tín dụng nhân dân. Sự đột phá đó đã tạo bước ngoặt quan trọng giúp người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại chỉ với chiếc điện thoại thông minh như: chuyển tiền trong cùng hệ thống, chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng qua số tài khoản/số thẻ, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, thanh toán nhanh bằng mã QR-PAY, đặt vé máy bay, vé xem phim... Chỉ trong 3 tháng sau khi triển khai ứng dụng, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã đăng ký dịch vụ Co-opBank mobile banking cho 384 khách hàng, chiếm hơn 19% tổng số khách hàng mở tài khoản thanh toán với 2.222 giao dịch phát sinh, tổng giá trị trên 98 tỷ đồng.

Việc triển khai mạnh mẽ công nghệ số trong hoạt động đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành ngân hàng. Đến hết tháng 5/2022, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 99.930 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm 31/12/2021; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 81.700 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm 31/12/2021; tổng doanh số thanh toán ước đạt hơn 739.000 tỷ đồng, tăng 39,96% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm khoảng 75%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,7% tổng dư nợ cho vay (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình).

MINH HƯNG

Các khu công nghiệp quan tâm xử lý nước thải

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh được quan tâm và đang có chuyển biến rõ nét. Các doanh nghiệp đã chủ động thu gom nước thải và đầu tư vào khu xử lý nước thải tập trung theo quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Để xử lý lượng nước thải bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra môi trường, thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 6/6 KCN đã đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung với tổng khối lượng nước thải phát sinh gần 12.000m³/ngày đêm. Các doanh nghiệp trên KCN đã chủ động đầu tư nước thải sản xuất và sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Cùng với đó, tại các KCN, một số doanh nghiệp có nước thải phát sinh lưu lượng lớn được miễn trừ đầu tư, đã xây dựng và đưa vào vận hành các trạm xử lý nước thải riêng như Công ty TNHH May Texhong Thái Bình công suất 6.000m³/ngày đêm, Công ty TNHH Công nghiệp Shengfang công suất 800m³/ngày đêm, Công ty TNHH Công nghiệp Tactician công suất 800m³/ngày đêm...

Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh đi vào vận hành từ năm 2012, công suất 4.650m³/ngày đêm với nhiệm vụ xử lý nước thải cho các doanh nghiệp tại KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Phúc Khánh và cụm công nghiệp Phong Phú. Từ tháng 8/2019, trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức

Cảnh được bàn giao cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Green Eden Hà Nội quản lý, vận hành. Sau khi tiếp nhận, Công ty đã tập trung nguồn lực cải tạo toàn bộ hệ thống xử lý nước thải tại trạm với công suất đang hoạt động từ 1.200 - 1.500m³/ngày đêm, đạt khoảng 35 - 40% tổng công suất thiết kế. Ông Nguyễn Việt Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh, trạm đã thực hiện nghiêm công nghệ xử lý hóa lý kết hợp vi sinh với dây chuyền công nghệ điều khiển tự động và bán tự động. Bên cạnh đó, trạm còn có các công trình phụ trợ bảo đảm theo đúng quy định. Đồng thời, phân công cán bộ, công nhân kỹ thuật trực 24/24 giờ để theo dõi và khắc phục sự cố kịp thời trong quá trình vận hành. Hàng năm, ngoài việc lấy mẫu quan trắc của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị định kỳ 3 tháng/lần tự lấy mẫu phân tích. Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy tính chất của nước thải đầu vào trạm xử lý đều có hàm lượng ô nhiễm cao và có sự biến động, đặc biệt là 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, sau khi qua hệ thống xử lý, nước thải đều đạt các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngay khi bắt đầu xây dựng hạ tầng tại KCN Phúc Khánh, Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Công ty đã đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải hiện đại, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp của Đài Loan. Nước thải của các doanh nghiệp được dẫn đến đường ống thu gom chung KCN, các trạm bơm

đẩy về bể thu chung của trạm xử lý và qua đồng hồ đo lưu lượng. Ông Nguyễn Dũng Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Thái Bình Xanh cho biết: Đơn vị đang vận hành trạm xử lý nước thải tập trung thuộc Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín (KCN Phúc Khánh). Hiện có 22 doanh nghiệp đầu tư với công suất thu gom gần 1.000m³/ngày đêm, chiếm khoảng 50% tổng công suất của trạm thiết kế ban đầu. Nước thải của các doanh nghiệp được đưa chung đường ống thu gom chung KCN, các trạm bơm đẩy về bể thu chung của trạm xử lý và qua đồng hồ đo lưu lượng. Sau đó đưa vào bể tổng hợp để thực hiện xử lý hóa lý và sinh học loại bỏ cặn lơ lửng, giảm COD, BOD và các chất hữu cơ, các vi sinh vật có hại. Nước được thải ra môi trường nằm trong mức tiêu chuẩn xả thải cột A, giá trị C. Cùng với đó, hệ thống quan trắc tự động hoạt động 24/24 giờ, sẽ lấy mẫu nước để qua xử lý trước khi thải ra sông Bạch, tự động đo các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải có vượt quá tiêu chuẩn TCVN. Qua biểu đồ đánh giá diễn biến chất lượng nước thải xả vào sông Bạch, các thông số ô nhiễm đều thấp hơn nhiều so với quy định. Các chất thải như pH, BOD5, COD... đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT. Hàng năm Công ty duy trì 4 lần quan trắc đánh giá tác động môi trường, kịp thời có phương án khắc phục, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm tiêu chuẩn về sinh môi trường và nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 6 tháng/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường.

MINH NGUYỆT



Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh vận hành 24/24 giờ.

Anh Nguyễn Văn Chuân, thôn Đồng Tâm, xã An Đông (Quỳnh Phụ) là một trong những hội viên nông dân làm kinh tế giỏi của xã. Anh đã mạnh dạn tích tụ hơn 2 mẫu đất bên sông Luộc trồng cây dược liệu đem lại thu nhập cao.

Chúng kiến khu đất bãi ven sông Luộc cỏ mọc um tùm, người dân chủ yếu trồng một số loại cây ăn quả truyền thống thu nhập không cao nên nhiều năm trước anh Chuân đã ấp ủ mong muốn được đầu tư trồng những giống cây mới mang lại nguồn lợi kinh tế cao. Năm 2017, anh quyết định thuê lại ruộng của các hộ dân ven sông Luộc và đưa cây ngưu tất vào trồng thử. Nhưng do chất đất không phù hợp anh gặp khó khăn ngay trong vụ đầu. Anh cho biết: Năm 2017 là thời điểm khó khăn nhất đối với gia đình tôi bởi khi ấy do chưa có kinh nghiệm chăm

Làm giàu từ cây dược liệu



Anh Chuân (người bên phải) chăm sóc từng gốc cây dược liệu một cách cẩn thận.

sóc, cây ngưu tất phát triển không tốt, chất lượng cây kém nên giá thành thấp, tôi lỗ hơn 200 triệu đồng. Sau đó tôi được gia đình, bạn bè động viên, Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn tín chấp của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nên quyết tâm làm lại.

Có vốn nhưng anh Chuân tính toán kỹ lưỡng hơn với mọi quyết định của mình, chủ động đi nhiều nơi, tìm hiểu kỹ đặc tính của cây trồng mình sẽ đầu tư, những mô hình đã thành công để học hỏi kinh nghiệm. Năm 2019, anh đưa cây bạc hà, hoa cúc vào trồng và đầu tư nhà lạnh phục vụ chế biến, sấy khô và bảo quản sản phẩm. Do phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, chăm sóc đúng kỹ thuật nên vụ thu hoạch cúc và bạc hà năm ấy anh thắng lớn, không chỉ trả được hết số nợ trước đó mà còn có thêm nguồn vốn để đầu tư nhà lưới trồng cây họ.

Nếu như trước kia với mỗi cân hoa cúc tươi anh Chuân chỉ bán với giá 40.000 đồng/kg nhưng khi qua chế biến, sấy khô, bảo quản trong nhà lạnh anh bán với giá 1 triệu đồng/kg. Anh chia sẻ: Trước kia trồng cây hoa cúc, cây bạc hà chủ yếu là bán sản phẩm tươi cho doanh nghiệp để họ chế biến. Từ khi nhận thấy lợi nhuận đem lại từ việc sấy khô sẽ cao hơn bán tươi nên gia đình tôi đã quyết định đầu tư máy móc vào sản xuất. Hiện nay gia đình tôi đã chủ động in bao bì, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình, quảng cáo trên các trang mạng xã hội và được nhiều người biết đến, lượng tiêu thụ tăng lên.

Có vốn trong tay, anh Chuân đầu tư thêm nhà lưới để trồng cây họ lấy bông bán cho các nhà hàng. Theo anh, họ là cây dược liệu có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Giống cây họ

được anh nhập từ Đài Loan về trồng cho bông to, thân giòn, có vị ngọt, có thể ăn sống nên được rất nhiều nhà hàng đặt mua. Việc bảo quản bông cây họ sau thu hoạch cũng rất dễ dàng bởi anh trồng theo phương pháp hữu cơ nên thời gian bảo quản có thể lên đến 1 tháng. Trung bình mỗi tháng gia đình anh Chuân thu về từ 2 - 2,2 tạ bông họ, xuất bán với giá 80.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mô hình tổng hợp của gia đình anh thu về từ 300 - 350 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên với thu nhập từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Với nguồn vốn và kinh nghiệm tích lũy được, anh Chuân đã vận động thêm 7 hộ trong xã cùng sản xuất trà hoa cúc, bạc hà và trồng họ cho gia đình anh. Năm 2020, anh làm hồ sơ thành lập HTX Nông sản và dược liệu Đông Tâm và được các cơ quan có thẩm quyền

chấp thuận. Anh từng bước xây dựng được thương hiệu, không chỉ giới thiệu, bán sản phẩm trên mạng xã hội mà còn đưa lên một số trang thương mại điện tử nên số đơn đặt hàng ngày càng tăng.

Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Đông đánh giá: Anh Nguyễn Văn Chuân là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Từ hai bàn tay trắng, anh đã biết tận dụng lợi thế đồng đất của địa phương, mạnh dạn đưa giống cây mới về trồng đem lại thu nhập cao cho gia đình. Thời gian tới, Hội Nông dân xã An Đông sẽ tạo mọi điều kiện để HTX Nông sản và dược liệu Đông Tâm phát triển đồng thời tín chấp giúp hội viên họ vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

TIẾN ĐẠT